

## กำหนดการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

วันที่/เดือน/ปี	กิจกรรม
๒๖ พ.ย. ๖๗	ประกาศรับสมัคร หรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
๒๘ พ.ย. ๖๗ - ๑๐ ม.ค. ๖๘	รับสมัคร หรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๒๐ ม.ค. ๖๘	คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอวิสัยทัศน์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ <a href="https://www.rmutsv.ac.th/ruts/news/">https://www.rmutsv.ac.th/ruts/news/</a> หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอวิสัยทัศน์ การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
๒๑ ม.ค. ๖๘	นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ - เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๘.๔๕ น. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อรายงานตัวต่อเลขาธิการคณะกรรมการสรรหา ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๒ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) - เวลา ๐๘.๕๐ น. จัดลำดับผู้แสดงวิสัยทัศน์ - เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอนโยบาย แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการคณะ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงแผนความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งนำเสนอกลยุทธ์การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจริง (Roadmap) ที่สอดคล้องกันพันธกิจในด้านต่าง ๆ และเพิ่มเติมประเด็นท้าทายที่สร้างความโดดเด่นสามารถนำพาหน่วยงานไปสู่เป้าหมาย พร้อมตัวชี้วัดที่ปฏิบัติได้จริงในระยะเวลา ๔ ปี ที่จะดำรงตำแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหาและประชาชน ในรูปแบบ presentation file เวลาไม่เกินคนละ ๓๐ นาที (พร้อมสำเนา presentation file จำนวน ๖ ชุด) และตอบข้อซักถามไม่เกิน ๓๐ นาที ดำเนินการสรรหา ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ ชั้น ๓ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวนหนึ่งคน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ บุคลากรสามารถเข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ได้ที่ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ ชั้น ๓ อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (หรือผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ID : 923 7032 8241, Pass code : 887342 และส่งคำถามเพื่อถามผู้เข้ารับการสรรหาได้ในห้องสรรหาและผ่านทาง Chat ฝ่ายเลขานุการ ของระบบ Zoom Cloud Meetings ในวันสรรหา
๒๓ ม.ค. ๖๘	สภามหาวิทยาลัยพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ